

Số: ~~109~~/KH - SYT

Bắc Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH
Công tác thanh tra Y tế năm 2015

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; và các văn bản quy phạm hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra 2010;

Thực hiện công văn số 349/2014/TTr - VP ngày 02/12/2014 của Thanh tra tỉnh về định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2015; Công văn số 1053/TTrB-P7 ngày 26/11/2014 của Thanh tra Bộ Y tế về triển khai Kế hoạch thanh tra Y tế năm 2015 và Kế hoạch số 1157/KH-BYT ngày 20/11/2014 của Bộ Y tế về công tác thanh tra Y tế năm 2015;

Căn cứ vào các kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh năm 2015; định hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015 của Thanh tra tỉnh; trên cơ sở nhiệm vụ và thực tế của ngành y tế tỉnh hiện nay, đồng thời phát huy các kết quả đạt được và những vấn đề cần tăng cường trong công tác thanh tra y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra Y tế năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu cho Giám đốc Sở tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra. Đảm bảo hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; bám sát việc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của ngành; tập trung vào các lĩnh vực để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lĩnh vực xã hội quan tâm như khám bệnh, chữa bệnh, dược, trang thiết bị y tế, ATVSTP, bảo hiểm y tế, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

- Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, của Đảng ủy, Giám đốc Sở về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở; các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, liên quan đến nhân sự chuẩn bị bổ nhiệm; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Sở, giám đốc Sở về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham

những; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2015

1. Triển khai 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; các cuộc thanh tra đột xuất; hoàn thành 80% trở lên các cuộc thanh tra đã triển khai;

2. Tập trung tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết có chất lượng 90% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và được giao; giải quyết kịp thời theo quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến bổ nhiệm nhân sự của các đơn vị trong ngành (nếu có phát sinh); đôn đốc các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

3. Làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nắm bắt tình hình, công tác phối hợp trong phát hiện và xử lý tham nhũng.

4. Chú trọng việc tổ chức thực hiện và đôn đốc việc tổ chức thực hiện quyết định, kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã có hiệu lực pháp luật; phấn đấu thực hiện xong 80% trở lên các quyết định, kết luận mới ban hành.

5. Tăng cường trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và phòng chống tham nhũng.

6. Xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng công tác hệ thống thanh tra Y tế, cộng tác viên thanh tra và mạng lưới cán bộ thanh tra thủ trưởng, thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc.

7. Tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn nghiệp vụ thanh tra, quy trình thanh tra về các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; dược; Y tế dự phòng; bảo hiểm y tế; thanh tra thủ trưởng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong ngành y tế.

8. Chỉ đạo Chi cục ATVSTP và Chi cục DS-KHHGD thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; tăng cường phổ biến tuyên truyền và giáo dục pháp luật về ATTP, DS-KHHGD; tổ chức tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP và DS-KHHGD theo kế hoạch được duyệt.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác thanh tra

a. Đối với thanh tra Sở

- *Thanh tra hành chính:* Thanh tra trách nhiệm đối với 06 đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống

tham nhũng và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tổng số 03 cuộc, mỗi cuộc 02 đơn vị bao gồm: 02 Bệnh viện; 02 TTYT, 02 Trung tâm tuyến tỉnh.

- *Thanh tra chuyên ngành:* Thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực trong đó tập trung vào các lĩnh vực được dư luận quan tâm như: Khám bệnh, chữa bệnh (công lập và ngoài công lập) và bảo hiểm y tế; vệ sinh an toàn thực phẩm; hành nghề y dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; Dân số - KHHGD. Tổng số 4 cuộc.

(Có phụ lục: Danh mục các cuộc thanh tra năm 2015 kèm theo)

b. Đối với Chi cục ATVSTP

Thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật chuyên ngành, liên ngành về An toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý và các cơ sở cấp dưới quản lý vào các dịp Tết Nguyên đán năm 2015, kết hợp triển khai thanh tra ATTP trong các dịp lễ hội; thanh tra ATTP trong Tháng hành động vì CLVSATTP năm 2015; thanh tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2015 theo Kế hoạch của BCD liên ngành về ATTP của tỉnh.

Kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý.

Giúp ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát trách nhiệm chỉ đạo của các cấp và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn – kỹ thuật về ATTP tại các đơn vị trực thuộc sở.

Tổng số 02 cuộc thanh tra, 03 cuộc kiểm tra chuyên ngành ATTP.

(Có phụ lục: Danh mục các cuộc thanh tra năm 2015 kèm theo)

c. Đối với Chi cục Dân số - KHHGD

Thanh tra việc cung cấp, quản lý, sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác DS-KHHGD, sàng lọc trước sinh, sơ sinh tại các đơn vị, cơ sở y tế; việc bảo quản, cung cấp, quản lý, sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội tại các đơn vị TTDS và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Tổng số 01 cuộc.

(Có phụ lục: Danh mục các cuộc thanh tra năm 2015 kèm theo)

d. Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở

- *Phòng Nghiệp vụ Dược:* Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chất lượng thuốc tại các đơn vị trực thuộc; thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn dược đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc; kiểm tra tuân thủ nguyên tắc GPs; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc; hoạt động sản xuất thuốc từ dược liệu; Tham gia kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật, quy chế chuyên môn đối với các cơ sở vi phạm về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc khi có yêu cầu của cấp trên.

- *Phòng Nghiệp vụ Y:*

Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc ngành đối với các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh, đơn vị y tế dự phòng trực thuộc Sở.

Tham mưu chủ trì phối hợp với các phòng liên quan của Sở, các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chính sách khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các đơn vị khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

(Yêu cầu xây dựng phụ lục các cuộc kiểm tra, hậu kiểm kèm theo)

- Phòng Quản lý hành nghề:

Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức hậu kiểm chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, dược, TTBYT đối với các cơ sở được cấp Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận thực hành tốt GPs.

Tổ chức thực hiện kiểm tra chấp hành các quy định về chuyên môn – kỹ thuật; công khai giá dịch vụ, giá thuốc đối với các cơ sở hành nghề y, dược đã được cấp phép.

Tham mưu tổ chức thực hiện kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu chỉ đạo của Giám đốc Sở và cấp trên.

(Yêu cầu xây dựng phụ lục các cuộc kiểm tra, hậu kiểm kèm theo)

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư đúng quy định. Xác minh, kết luận có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền và được giao.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; theo dõi, nắm bắt tình hình tiếp nhận đơn thư và giải quyết đơn thư theo thẩm quyền của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức thực hiện kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/02/2012 của Chính phủ về phòng, chống tham

những, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ phải thực hiện năm 2015 như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (theo nội dung kế hoạch số 2927/KH-UBND ngày 04/12/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh), gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin, khách quan, đúng sự thật góp phần thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trong ngành.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, công tác phối hợp trong thực hiện và xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: Thu, chi ngân sách (trong đó có thu, chi kinh phí khám chữa bệnh BHYT), mua sắm thuốc, VTYTTH, hóa chất, TTBYT.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành tổ chức kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp kết quả kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2014 báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác xây dựng lực lượng

- Kiện toàn hệ thống thanh tra y tế từ tỉnh đến các đơn vị và cấp huyện: Xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng công tác đội ngũ cán bộ, thanh tra viên, công chức thanh tra tại Thanh tra Sở, Chi cục ATVSTP, Chi cục DS-KHHGD; đội ngũ cộng tác viên thanh tra và mạng lưới cán bộ thanh tra thủ trưởng, thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, chất lượng thực thi công vụ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của ngành; đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chi cục Dân số - KHHGD thực hiện kiện toàn lực lượng công chức thanh tra chuyên ngành, cử cán bộ tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhằm đảm bảo tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành thực hiện đầy đủ các lĩnh vực thanh tra chuyên ngành dân số - KHHGD. Tổ chức thực hiện thanh tra, hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Đối với Chi cục ATVSTP trên cơ sở cơ cấu, số lượng công chức thuộc biên chế của đơn vị bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức làm nhiệm vụ thanh tra; tổ chức Đoàn thanh tra, hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở thực hiện cử công chức tham gia cộng tác viên thanh tra, tham gia thành viên các đoàn thanh tra khi có yêu cầu của Giám đốc Sở; tham gia tập huấn nghiệp vụ khi Sở tổ chức.

- Đối với các đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát cho đội ngũ viên chức kiêm công tác thanh tra của thủ trưởng, đội ngũ thanh tra nhân dân góp phần giúp Thủ trưởng đơn vị làm tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành; tiếp nhận phân loại và xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư phát sinh tại đơn vị (nếu có); giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch thanh tra nêu trên, Chánh thanh tra Sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở và Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ theo quy định.

2. Chi cục ATVSTP và Chi cục DS-KHHGD là đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung thuộc chuyên ngành mình phụ trách của kế hoạch này, tổng hợp báo cáo định kỳ về Thanh tra Sở để tổng hợp.

3. Thanh tra Sở tổ chức các đoàn thanh tra hoặc Thanh tra Sở Chủ trì mời các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham gia để thanh tra các nội dung chuyên môn sâu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách. Các cuộc thanh tra được tiến hành theo quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Y tế; Trưởng đoàn thanh tra tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Sở phê duyệt; kế hoạch thanh tra cần cụ thể về nội dung, đối tượng, thời gian, thời kỳ thanh tra và có phiếu hoặc mẫu nội dung thanh tra, kiểm tra để cuối mỗi cuộc thanh tra có báo cáo, kết luận, họp rút kinh nghiệm và thực hiện xử lý sau thanh tra nghiêm túc.

4. Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra do do Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành hiện hành. Cụ thể: Trưởng đoàn thanh tra tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch trình Chi cục trưởng phê duyệt; kế hoạch thanh tra cần cụ thể về nội dung, đối tượng, thời gian, thời kỳ thanh tra và có phiếu hoặc

mẫu nội dung thanh tra, kiểm tra để cuối mỗi cuộc thanh tra có báo cáo, kết luận, họp rút kinh nghiệm và thực hiện xử lý sau thanh tra nghiêm túc.

5. Thanh tra Sở triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất từng nội dung cụ thể; Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP và Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGD tập trung thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra y tế của Sở, của BCĐ liên ngành về ATVSTTP tỉnh và thanh tra, kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo, phân công của cấp trên (nếu có); Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở căn cứ vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm cử cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra, tham mưu tổ chức đoàn kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và cấp trên. Quá trình thanh tra, kiểm tra phối hợp chặt chẽ với các phòng Y tế huyện, thành phố tránh trùng chéo, gây phiền hà cho đối tượng thanh tra, kiểm tra.

6. Coi trọng công tác kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các quyết định, kết luận trong thanh tra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về y tế, ATTP, dân số - KHHGD.

7. Thanh tra Sở tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư; giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của GD Sở; Chi cục ATVSTP, DS-KHHGD, Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện xem xét, giải quyết ý kiến phản ánh, kiến nghị, đơn thư liên quan lĩnh vực phụ trách và được Giám đốc Sở giao.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, dự trù kinh phí bảo đảm cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và dự toán thu, chi tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

9. Trưởng các phòng Y tế huyện, thành phố chủ động phối hợp tốt với các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Y tế, Chi cục ATVSTP, DS-KHHGD; cử cán bộ tham gia đầy đủ và thực hiện đúng nhiệm vụ thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của GD Sở; căn cứ vào kế hoạch công tác thanh tra Y tế năm 2015 của Sở Y tế, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo và thực hiện xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các đơn vị, cơ sở hành nghề y, dược, cơ sở thực phẩm theo phân cấp tuyến huyện quản lý. Kế hoạch kiểm tra cần cụ thể về nội dung, đối tượng, thời gian, thời kỳ kiểm tra, cuối mỗi cuộc kiểm tra có báo cáo, kết luận, họp rút kinh nghiệm và thực hiện xử lý sau kiểm tra nghiêm túc, đúng pháp luật. Đối tượng kiểm tra không được trùng chéo với đối tượng thanh tra được phê duyệt tại kế hoạch này.

10. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào kế hoạch này xây dựng kế hoạch công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đơn vị; chú trọng việc tự kiểm tra tập thể, cá nhân dưới quyền thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức tại những vị trí nhạy cảm, xã hội quan tâm như thu, chi tài chính, mua sắm công; chế độ khám chữa bệnh BHYT; thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử; quan tâm công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư phát sinh, đặc biệt quan tâm xem xét, giải quyết làm rõ thông tin phản ánh qua đường dây nóng; tổ

chức thực hiện tự kiểm tra việc công khai minh bạch các hoạt động tại đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định tại Quyết định số 557/QĐ-UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra Y tế năm 2015 của Sở Y tế Bắc Giang. Căn cứ vào kế hoạch này các đơn vị: Thanh tra Sở, Chi cục ATVSTP, Chi cục Dân số - KHHGD, Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (Báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.
- Bản điện tử:
- + Lãnh đạo Sở;
- + Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGD, ATVSTP;
- + Các phòng thuộc Sở;
- + Thủ trưởng các đơn vị trong ngành;
- + Trường phòng Y tế huyện, TP./.

GIÁM ĐỐC



Ông Thế Viên

Bắc Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2014

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 109/KH-SYT ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang)

ST T	Đối tượng TTr	Nội dung thanh tra, kiểm tra	Thời hạn TTr	Phạm vi TTr	Thời gian tiến hành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
A	Thanh tra Sở: 7 cuộc							
I	Thanh tra hành chính: 03 cuộc							
1	BVĐK khu vực Lục Ngạn; TTPC HIV - AIDS	việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; niên độ năm 2014	20 ngày	Tại BVĐK khu vực Lục Ngạn và TTPC HIV - AIDS	Tháng 4	Thanh tra Sở	Phòng TCCB, KH-TC, NVY	
2	TTYT Lục Ngạn; BVĐK Lạng Giang	việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; niên độ năm 2014	20 ngày	Tại TTYT Lục Ngạn; BVĐK Lạng Giang	Tháng 5	Thanh tra Sở	Phòng TCCB, KH-TC, NVY	
3	10 Trạm Y tế xã, thị trấn của YD và L.Nam	Công bằng trong chăm sóc sức khỏe tại tuyến y tế cơ sở; niên độ năm 2014	20 ngày	Tại 10 Trạm Y tế xã, thị trấn - TTYT YD và L.Nam	Tháng 3	Thanh tra Sở	Phòng TCCB, KH-TC, NVY	

II	Thanh tra chuyên ngành: 4 cuộc							
1	BVĐK Yên Dũng; BVĐK tỉnh	Thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về khám bệnh, chữa bệnh; chính sách BHYT đối với các cơ sở y tế công lập; niên độ năm 2014	30 ngày	Tại BVĐK Yên Dũng; BVĐK tỉnh	Tháng 6	Thanh tra Sở	Phòng KH-TC, NVY/BH XH; PYT huyện, TP.	
2	TTYT Tân Yên; TTYT DP tỉnh	Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kinh doanh, sử dụng VXSP; niên độ năm 2014	20 ngày	Tại TTYT Tân Yên; TTYT Yên Dũng	Tháng 7, 8	Thanh tra Sở	Phòng TCCB, KH-TC, NVY; PYT huyện, TP	
3	50 cơ sở hành nghề y tư nhân (Phụ lục số 01 kèm theo)	Thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành về khám bệnh, chữa bệnh; chính sách BHYT đối với các cơ sở y tế ngoài công lập; niên độ năm 2014	30 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 9	Thanh tra Sở	Phòng QLHN, phòng NVY/BH XH; PYT huyện, TP	
4	30 cơ sở hành nghề dược, mỹ phẩm, TPCN (Phụ lục số 02 kèm theo)	Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; thực phẩm chức năng; hóa chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn trong gia dụng và y tế; niên độ năm 2014	30 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 11	Thanh tra Sở	Phòng QLHN, phòng NVD, Chi cục ATVST, TTKN; PYT huyện, TP	
III	Thanh tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý và giải quyết đơn thư (Khi có yêu cầu chỉ đạo của GD Sở và cấp trên theo văn bản chỉ đạo riêng)							
B	Chi cục ATVSTP tỉnh: 02 cuộc thanh tra, 03 cuộc kiểm tra chuyên ngành							
I	Thanh tra chuyên ngành: 02 cuộc							
1	20 cơ sở thực phẩm (có Phụ lục số	Thanh tra đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đá ăn liền thuộc tuyến huyện, thành phố quản lý điều kiện	15 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 8,9	Chi cục ATVSTP	TTYT dự phòng tỉnh; Phòng y tế, TTYT	

	03 kèm theo)	ATTP niên độ thanh tra năm 2015.					huyện, TP	
2	13 cơ sở thực phẩm (có phụ lục số 04 kèm theo)	thanh tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Cục ATTP Bộ Y tế quản lý điều kiện ATTP	10 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 10,11	Chi cục ATV STP	TTYT dự phòng tỉnh; Phòng y tế, TTYT huyện, TP	
II Kiểm tra chuyên ngành: 03 cuộc								
1	17 cơ sở thực phẩm (có Phụ lục số 05 kèm theo)	Kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý điều kiện ATTP trên địa bàn thành phố Bắc Giang	10 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 01,02	Chi cục ATV STP	TTYT dự phòng tỉnh; Phòng y tế, TTYT huyện, TP	
2	52 cơ sở thực phẩm (có phụ lục số 06 kèm theo)	Kiểm tra đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đá ăn liền; sản xuất dụng cụ bao gói thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý điều kiện ATTP	30 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 04,05	Chi cục ATV STP	TTYT dự phòng tỉnh; Phòng y tế, TTYT huyện, TP	
3	27 cơ sở thực phẩm (có phụ lục số 07 kèm theo)	Kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống/bếp ăn tập thể thuộc khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang	20 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 6,7	Chi cục ATV STP	TTYT dự phòng tỉnh, Phòng y tế, TTYT huyện, TP	
III Tham gia thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý và giải quyết đơn thư (theo chỉ đạo của GD Sở và cấp trên theo văn bản chỉ đạo riêng)								
C Chi cục DS-KHHGD tỉnh:								
I Thanh tra chuyên ngành: 01 cuộc								
1	04 đơn vị, cơ sở (có phụ lục số 08 kèm theo)	Thanh tra chấp hành pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi, cung cấp dịch vụ KHHGD theo quy định của pháp luật; việc cung cấp, quản lý, sử	30 ngày	10 huyện, thành phố	Tháng 4,5,6	Chi cục DS-KHHGD	Thanh tra Sở	

	<i>theo)</i>	dụng trang thiết bị phục vụ công tác DS-KHHGD, sàng lọc trước sinh, sơ sinh tại các đơn vị, cơ sở y tế; bảo quản, cung cấp, quản lý, sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội tại các đơn vị TTDS và các đơn vị cung cấp dịch vụ.						
II	Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý avf giải quyết đơn thư (theo chỉ đạo của GD Sở và cấp trên theo văn bản chỉ đạo riêng)							
D	Các phòng NVY, NVD, TCCB, KHTC thuộc Sở: Mỗi phòng tham mưu cho GD sở thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức từ 01 đến 02 cuộc kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định của quy chế chuyên môn – kỹ thuật về y, dược; về thực hiện công tác tài chính kế toán, về chính sách KCB BHYT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và PCTN đối với các đơn vị trực thuộc Sở.							
E	Phòng QLHN y dược tư nhân: Tham mưu cho Giám đốc sở tổ chức thực hiện 02 cuộc kiểm tra, hậu kiểm chấp hành các quy định về điều kiện hành nghề y, dược tư nhân. Thực hiện kiểm tra, tham gia kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu chỉ đạo của cấp trên. (Yêu cầu đảm bảo không trùng chéo đối tượng thanh tra nêu trên).							
G	Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở: Thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử, quy trình khám bệnh theo QĐ số 1313 của BYT; thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trú trọng kiểm tra thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị.							

* Kế hoạch này có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện hoặc theo chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở Y tế./.

DỰ KIẾN DANH SÁCH CƠ SỞ HÀNH NGHỀ
Khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
 (Kèm theo KH số 109/KH-SYT ngày 16/12/2014 của Giám đốc Sở Y tế BG)

STT	Tên cơ sở	Họ và tên chủ cơ sở	Trình độ CM	Địa chỉ hành nghề
1	Bệnh viện ĐK tư nhân Sông Thương	Phạm Văn Túc	Bác sỹ	Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang
2	Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng	Nguyễn Đức Ninh	Bác sỹ	Số nhà 333, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
3	Phòng khám đa khoa chất lượng cao Hà Nội – Bắc Giang	Phạm Thị Lịch	Bác sỹ	Số nhà 09, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
4	Phòng chẩn trị y học cổ truyền	Nguyễn Thị Kim Oanh	Bài thuốc gia truyền	Số nhà 108, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
5	Cơ sở dịch vụ kính thuốc Anh Đức	Lê Thị Thế	Y sỹ	Số nhà 100 đường Quang Trung, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
6	Phòng khám đa khoa Tân Mỹ	Trịnh Xuân Đường	Bác sỹ	Đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
7	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt	Ngô Văn Bằng	Bác sỹ	Số nhà 316, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
8	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh Hiệp Mai	Trần Quang Hiệp	Bác sỹ	Số nhà 1A, đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
9	Phòng khám chuyên khoa nhi	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Bác sỹ	số nhà 77, ngõ 15, đường lê lợi, p. hoàng văn thụ, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
10	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh Bắc Giang – Bạch Mai	Hoàng Văn Toàn	Bác sỹ	112 đường thân nhân trung, phường mỹ độ, thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang
12	Phòng khám đa khoa đông đô - Hà Nội	Nguyễn Nhật Tiến	bác sỹ	số nhà 226, đường hoàng văn thụ, phường hoàng văn thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

13	Cơ sở Tiêm, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp	Ngô Đức Thịnh	Y sỹ	Phố Kim, xã Phụng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
14	Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng	Hoàng Thị Kim Len	Bác sỹ	Số nhà 40, khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
15	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt	Diệp Văn Tuyên	Bác sỹ	Số nhà 193, khu Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
16	Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng	La Văn Thức	Bác sỹ	Số nhà 145, Khu Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
17	Phòng khám chuyên khoa Mắt	Nguyễn Đăng Thịnh	Bác sỹ	Khu Minh Khai, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
18	Phòng khám chuyên khoa ngoại	Diệp Văn Báo	Bác sỹ	Khu Minh Khai, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
19	Phòng khám Nội tổng hợp Kim Loan	Nguyễn Thị Loan	Bác sỹ	thôn Minh Khai, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
20	Phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long	Nguyễn Văn Tuấn	Bác sỹ	Số 336 khu Lê Lợi Thị trấn Chũ Huyện Lục Ngạn

22	Phòng khám nội tổng hợp 103 Yên Dũng	Nguyễn Đăng Khoa	Bác sỹ	Số nhà 189, Tiểu khu 3, Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
23	Phòng khám chuyên khoa Mắt	Hoàng Văn Hường		Phố Quán Năng, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
24	Phòng khám đa khoa Tân Dân	Nguyễn Hữu Tươi	Bác sỹ	Phố Tân An, thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, Bắc Giang

25	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh Tuyền Thủy.	Ngô Quang Tuyền	Bác sỹ	Thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
26	Phòng khám đa khoa chất lượng cao Bồ Hạ	hoàng tiến hùng	bác sỹ	thôn đồng quán, xã bồ hạ, huyện yên thế, tỉnh bắc giang
27	Phòng khám nội tổng hợp phúc lộc	Đặng Đình Lộc	Bác sỹ	Phố Thống Nhất, thị trấn Bồ Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

28	Phòng khám chuyên khoa phụ sản	Hoàng Thị Tuấn	Bác sỹ	Phố Bằng, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
----	--------------------------------	----------------	--------	--

29	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt	Đặng Văn Hậu	Bác sỹ	Thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
30	Phòng khám nội tổng hợp	Nguyễn Văn Sáng	Bác sỹ	Thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
31	Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - kế hoạch hóa gia đình	Nguyễn Thị Mai	Bác sỹ	Số nhà 07, đường Phạm Văn Liêu, thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
32	Phòng khám nội tổng hợp hải tâm	Vi Tất Hùng	Bác sỹ	Thôn Hạ 2, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
33	Phòng khám nội tổng hợp tám hồng	Hoàng Thị Liên	bác sỹ	số nhà 09, khu i, thị trấn an châu, huyện sơn động, tỉnh bắc giang
34	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh bác sĩ nâu	Nông Văn Nâu	Bác sỹ	Xóm Lôt, xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
35	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt đường chín	Nguyễn Thị Chín	Bác sỹ	Khu 4, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
36	Phòng khám chuyên khoa mắt nga anh	Hoàng Anh	Bác sỹ	Khu 1, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
37	Phòng chẩn trị y học cổ truyền	Ngô Văn Hưng	Lương y	Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
38	Phòng khám ĐK Uyên Sơn		Bác sỹ	thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
39	Phòng khám đa khoa 108 Hùng Cường	Nguyễn Thị Bích	Bác sỹ	Số nhà 108, đường Tuệ Tĩnh, Khu 5, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
40	Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh Khiêm Hùng	Đào Văn Khiêm	Bác sỹ	thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
41	Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGD	Nguyễn Thị Thu Hương	Bác sỹ	Phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
42	Phòng khám đa khoa Anh Quát	Phạm Văn Quý	Bác sỹ	Phố Đồi đỏ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
43	Phòng khám nội tổng hợp Tuấn Lan	Phạm Thị Liên	Bác sỹ	Khu Cầu Trắng, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
44	Phòng xét nghiệm bác sỹ Lương	Long Thị Lương	Bác sỹ	Khu Cầu Trắng, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

45	Phòng khám nội tổng hợp	Hoàng Văn Tuấn	bác sỹ	phố tiến thắng, thị trấn nhã nam, huyện tân yên, tỉnh bắc giang
46	Phòng chẩn trị y học cổ truyền Nông Anh Kiên	Nông Anh Kiên	Y sỹ	Thôn Chiềng, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
47	Cơ sở dịch vụ làm răng giả Hùng Nhung	Đình Văn Thắng	Bác sỹ	phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
48	Phòng khám nội tổng hợp	Trần Mạnh Hà	Bác sỹ	Thôn Rừng Long, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
49	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Hồng Vân	Lưu Văn Hồng	Bác sỹ	Số nhà 143, phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
50	Phòng khám chuyên khoa nhi Hồng Vân	Hồ Nguyệt Vân	Bác sỹ	Số nhà 151, phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam , tỉnh Bắc Giang
51	Phòng khám chuyên khoa Mắt	Vũ Thị Dương	Bác sỹ	Số nhà 278, phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
52	Phòng khám chuyên khoa Tai mũi họng	Lê Văn Dong	Bác sỹ	Xóm Buộm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
53	Phòng khám chuyên khoa Phụ sản-KHHGD	Trịnh Thị Kim Loan		Số nhà 61, phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
54	Phòng khám Đa khoa Tâm Đức	Nguyễn Văn Quyết	bác sỹ	phố đồi ngô, thị trấn đồi ngô, huyện lục nam, tỉnh bắc giang
55	Phòng khám nội tổng hợp Xuân Mai	Nguyễn Tiến Dũng	Bác sỹ	Số 145, phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Gaing
56	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh Xuân Mai	Nguyễn Duy Bông	Bác sỹ	Số nhà 145, phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

* Danh mục này có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện hoặc theo chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở Y tế./.

Phụ lục chi tiết số 2:

DỰ KIẾN DANH SÁCH THANH TRA DƯỢC 2015
(Kèm theo KH số 109/KH-SYT ngày 16/12/2014 của Sở y tế BG)

Stt	Tên cơ sở dự kiến thanh tra	Địa Chỉ
1	Chi nhánh Công ty cổ phần dược TW Mediplantex và 03 cơ sở bán lẻ thuốc do công ty quản lý	- Cơ sở bán buôn: Số 25 - Đặng Thị Nho - phường Ngô Quyền- TP Bắc Giang - Cơ sở bán lẻ + Quầy thuốc Nguyễn thị Thanh Hiền: Số 01 Quang trung, phuwowngfn Trần Phú, TPBG + Quầy thuốc: Nguyễn Thị Tám: Số 11 - Chợ Thương - Lê Lợi phường, TPBG
2	Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm TW1 tại Bắc Giang	Số 42, 43- N12 - đường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang
3	Công ty TNHH DP Ngọc Đông và 03 cơ sở bán lẻ thuốc do công ty quản lý	- Cơ sở bán buôn: 18/12 - Lê Lợi - phường Hoàng Văn Thụ - Tp Bắc Giang; - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc Hoàng Thị Ngọc -18/12 - Lê Lợi – phường Hoàng Văn thụ, TPBG + Quầy thuốc: Nguyễn Thị Nụ : Thôn Đông lý - Xã Tân Mỹ - TPBG + Quầy thuốc Nông Thị Lê: SN 258 - Chợ Mía - Tân Mỹ - TPBG
4	Công ty TNHH Tín Phát và 01 cơ sở bán lẻ thuốc do công ty quản lý	- Cơ sở bán buôn: - Địa điểm kinh doanh: Lô N38, đường Minh Khai, TPBB - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc: Trịnh T Thanh Hải - Số 324 - Lê Lợi - phường Hoàng Văn Thụ - TPBG
5	Công ty TNHH-TM & DP Khánh Sơn và 03 cơ sở bán lẻ thuốc do công ty quản lý	- Cơ sở bán buôn: SN 237, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TPBG; - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc: Nguyễn Thị Thanh Thủy - 349 – đường Hoàng Hoa Thám - TT Bích Động, Việt Yên + Quầy thuốc: Lê Thị Nguyệt- Số 46 – đường Nguyễn Hồng - TT Bích Động, Việt Yên + Quầy thuốc: Nguyễn Thị Huyền -1176 đường Lê Lợi - Dĩnh kế - TPBG
6	Công ty CPDP Bagipharm	SN 828, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, TPBG
7	CT TNHH DP Thành Giang và 02 cơ sở bán lẻ thuốc do công ty quản lý	- Cơ sở bán buôn: SN 127, đường Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, TPBG; - Cơ sở bán lẻ: + Đại lý: Ngô Đức Duyên - Đa Mai – TPBG + Đại lý: Đinh Thị Ngân - Đa Mai – TPBG
8	Công ty TNHH TM-DV-DP Tiến Hưng và 03 cơ sở bán lẻ thuốc do công ty quản lý	- Cơ sở bán buôn: SN 76, đường Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, TPBG - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc: Nguyễn Lan Hương - 37 - Chợ Thương - Lê

		+ Quầy thuốc: Lương Ngọc Sơn - Phố Vôi - TT Vôi, huyện Lạng Giang + Đại lý: Bùi Thị Hiền - Thôn Tân Văn 1 - Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang
9	Công ty Cổ phần Gia Hưng Santer Việt và 01 cơ sở bán lẻ thuốc do công ty quản lý	- Cơ sở bán buôn: SN 266, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TPBG; - Cơ sở bán lẻ: + Nhà thuốc Gia Hưng số 01- SN 260 – đường Lê Lợi – phường Hoàng Văn Thụ, TPBG
10	CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Yên Thế và 02 cơ sở bán lẻ thuốc của chi nhánh	- Cơ sở bán buôn: CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Yên Thế, thị trấn Cầu Gò, huyện Yên Thế - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc: Nguyễn Thị Quế - Thị Trấn Bồ Hạ - Huyện Yên Thế + Quầy thuốc Bagiphamr số 10-CNCTDPBG tại Yên Thế
11	CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Tân Yên và 02 cơ sở bán lẻ thuốc của chi nhánh	- Cơ sở bán buôn: CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Tân Yên - Chợ mộc, Tân Yên - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc: Đồng Thị Ái Thuyên - Khu Đình Giã - TT Cao Thượng, huyện Tân Yên + Quầy thuốc: Hoàng Thị Ngát - Phố Mới - TT Cao Thượng, huyện Tân Yên
12	CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Lục Nam và 03 cơ sở bán lẻ thuốc của chi nhánh	- Cơ sở bán buôn: CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Lục Nam; - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc: Nguyễn Văn Hợi - Kí ốt số 1 - chợ Lục Nam, TT Lục Nam, huyện Lục Nam + Quầy thuốc: Thạch Thị Nhung - Kí ốt số 1B - chợ Lục Nam, TT Lục Nam, huyện Lục Nam + Quầy thuốc: Nguyễn Xuân Ba - TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam
13	CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Việt Yên và 02 cơ sở bán lẻ thuốc của chi nhánh	- Cơ sở bán buôn: CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Việt Yên, TT Bích Động, huyện Việt Yên - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc: Nguyễn Hoàng Yên - TT Nénh, huyện Việt Yên + Quầy thuốc: Trần Đức Bình - Văn phòng CN Dược TT Bích Động, huyện Việt Yên
14	CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Lạng Giang và 03 cơ sở bán lẻ thuốc của chi nhánh	- Cơ sở bán buôn: CN Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại Lạng Giang, TT Vôi - huyện Lạng Giang - Cơ sở bán lẻ: + Quầy thuốc trung tâm Ngô Thị Hà - TT Vôi - Huyện Lạng Giang + Quầy thuốc: Nguyễn Văn Lưu - Xã Quang Thịnh
15	Nhà Thuốc BVĐK Việt Yên	Khuôn viên BVĐK Việt Yên
16	NT Bệnh viện ĐK tỉnh	Khuôn viên BVĐK tỉnh
17	Nhà thuốc Ngọc Anh (ĐS Nguyễn Văn Khoa)	Số 02 - ngõ 274 - Đ Lê Lợi - TPBG
18	Nhà thuốc Dương Yên (ĐS Nguyễn thị Yên)	Đ Lê Lợi – HVT, TPBG

19	Cơ sở bán thuốc Đông Y, Thuốc từ dược liệu	Phường Đức Khôi – đường Lê Lợi – phường Hoàng Văn Thụ, TPBG
20	Cơ sở bán thuốc Đông Y, Thuốc từ dược liệu	Đỗ Đức Dũng – đường Lê Lợi – phường Trần Phú, TPBG
21	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tiến Thành	Cụm Công nghiệp, phường Đình Kế, TPBG
22	Trung tâm thẩm mỹ Thăng Nhân:	Nguyễn Thị Thắng - Địa chỉ: SN 79, Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
23	Cửa hàng tạp hóa, mỹ phẩm Thủy Tân;	Địa chỉ: số 45 đường Cao Kỳ Vân, Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên
24	Cửa hàng mỹ phẩm Tuyết Chiến;	Địa chỉ: số 140, đường .Quang Trung, phường Trần Phú, TP Bắc Giang
25	Cửa hàng Thảo Yên;	Địa chỉ: số 82, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
26	Cửa hàng Hồng Lợi;	Địa chỉ: số 240 đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang.
27	Cửa hàng Xuân Điệp;	Địa chỉ: số 08 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang.

* Danh mục này có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện hoặc theo chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở Y tế trong QĐ thanh tra theo kế hoạch./.

DANH SÁCH

Cơ sở thực phẩm dự kiến thanh tra chuyên ngành về ATTP năm 2015
(Kèm theo KH số /KH-SYT ngày .../12/2014 của Sở Y tế Bắc Giang)

I. Thanh tra chuyên ngành tháng 08 - 09/2015

Loại hình: Sản xuất nước uống đóng chai, đá ăn liền thuộc tuyến huyện, thành phố quản lý điều kiện ATTP.

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ
1	Cơ sở sản xuất NUĐC Hương Giang	Số 70B, Hạ Vi, Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang
2	Cơ sở sản xuất nước uống, đá viên WANAKA	số 17, khu c8, lê lý, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang
3	Cơ sở sản xuất NUTK VINASA	Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà
4	Cơ sở sản xuất NUTK Đức Quỳnh	Sơn Quả, Lương Phong, huyện Hiệp Hòa
5	Cơ sở sản xuất NUTK Ba Đình	Tư 1, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn
6	Cơ sở sản xuất NUĐC Thiên Hương	Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn
7	Cơ sở sản xuất NUTK Hoàng Minh	Lạc Gián, xã Hương gián, huyện Yên Dũng
8	Cơ sở sản xuất NUĐC Nam Hải	Xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng
9	Cơ sở sản xuất NUĐC Tân Khánh	Thôn Cầm, xã An Dương, huyện Tân Yên
10	Cơ sở sản xuất NUTK Ngọc Thảo	Thôn Đình Phúc, xã Phúc Hoà Tân Yên
11	Cơ sở sản xuất NUĐC Hoàng Lan	Xã Thái Đào, huyện Lạng Giang
12	Cơ sở sản xuất NUTK Thanh Hà	Thôn Tân Văn, Xã Tân Đình, Lạng Giang
13	Hợp tác xã Thanh Niên	Thôn Mặn, xã An Lập, huyện Sơn Động
14	Cơ sở sản xuất NUTK Sơn Động	Xã An Lập, huyện Sơn Động
15	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Bích Hương	Thôn Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên
16	Cơ sở sản xuất NUTK Triều Cường	Xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên
17	Hộ kinh doanh Phạm Văn Huấn	Thôn Điểm Rén, Trường Sơn, huyện Lục Nam
18	Cơ sở sản xuất NUĐC Ngọc Linh	Thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam
19	Cơ sở sản xuất NUĐC Hoàng Phương	thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế
20	Cơ sở sản xuất NUTK Hào oanh	Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế

Ghi chú: NUTK: Nước uống tinh khiết; NUĐC: Nước uống đóng chai

II. Thanh tra chuyên ngành tháng 10 - 11/2015

Loại hình: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh thuộc tuyến trung ương quản lý điều kiện ATTP

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần đông dược Lan Q	Đường Á Lữ, P.Trần Phú, TP Bắc Giang.
2	Công ty TNHH MTV GIKO ISO	Số 5/23/50, đường Cao Kỳ Vân, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang
3	Công ty cổ phần đông dược Hải Thượng	Tân Mỹ, TP. Bắc Giang
4	Công ty TNHH MTV TM An Vạn Xuân	Số 22, đường huyện Quang, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang
5	Công ty cổ phần liên Minh tiêu dùng Việt Nam	Số 30, đường Á Lữ, TP Bắc Giang
6	Công ty TNHH một thành viên Phát triển thảo dược Hoa Hoa	Số 109, cụm 7B, Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang
7	Chi nhánh Cty TNHH Amway Việt Nam tại Bắc Giang	Số 15+17, dãy 01, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang
8	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thành Lộc Phát	Yên Viên, Vân Hà, huyện Việt Yên
9	Công ty TNHH một thành viên Thảo dược Thanh Hằng	Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang
10	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vạn Xuân	Chợ Thường, xã Thường Thắng, Hiệp Hòa
11	Hộ kinh doanh Dương Thị Mai	Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa
12	Chi nhánh công ty cổ phần thương mại Việt Hải tại Bắc Giang	Lô R1, Cụm công nghiệp tập trung huyện Tân Yên, xã Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang

DANH SÁCH

Cơ sở thực phẩm dự kiến kiểm tra chuyên ngành thường xuyên về ATTP năm 2015
(Kèm theo KH số 109/KH-SYT ngày 16/12/2014
của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang)

I. Kiểm tra chuyên ngành về ATTP tháng 01 - 02/2015

Loại hình: Kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý điều kiện ATTP trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

TT	Tên cơ sở thực phẩm	Địa chỉ
1	Khách sạn Bắc Giang - Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang	Số 08, Đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang
2	Khách sạn Hữu Nghị - Chi nhánh Công ty cổ phần Hữu Nghị Bắc Giang	Số 2, Đường Ngô Gia Tự, TP Bắc Giang
3	Nhà khách tinh Bắc Giang	Số 45, Đường Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang
4	Công ty cổ phần Bầu Trời Sông Thương	tầng 8+9 Toà TT Thương mại Bắc Giang - đường Hùng Vương, TP Bắc Giang
5	Công ty TNHH Thăng Lợi	Trụ sở Công ty: Đường Minh Trạ, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang
6	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Chiến Nam	Số 65, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang
7	Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Đức Hoan	Số 1A, đường Nguyễn Thị Lưu, P. Trần Phú, TP Bắc Giang
8	Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Khanh Hưng	Đường Giáp Hải, xã Đình Kế, TP Bắc Giang
9	Công ty TNHH Tuyết Ly	Đ/c: 317-319, Đường Nguyễn Thị Lưu 2, Ngô Quyền, TP Bắc Giang
10	Công ty cổ phần thương mại Rùa Vàng	Khu Tuấn Mai, TP Bắc Giang
11	Chi nhánh Công ty TNHH Bắc Hà - Nhà hàng Đồng Quê	km 120, Quốc lộ 1A, Thôn Yên Khê, Song Khê, TP Bắc Giang
12	CN công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Goldstar tại Bắc Giang	Số 224, đường Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang
13	Trung tâm thương mại và thể thao Lam Sơn - Chi nhánh công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Lam Sơn	Thôn Phố, Quốc lộ 1A cũ, Tân Mỹ, TP Bắc Giang
14	Công ty cổ phần Bầu Trời xanh Bắc Lạng	số 01, đường Nguyễn Khắc Nhu, P. Ngô Quyền, TP Bắc Giang
15	Công ty TNHH một thành viên Thế Phương	Số 16, dãy 2,3,4, đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang
16	Công ty TNHH vận tải xây dựng và kinh doanh Tổng Hợp Khánh Linh	Lô 14+15 khu C8, Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang
17	Chi nhánh Khách sạn mừng Thanh Bắc Giang- công ty số 1 tỉnh Điện Biên	Số 1,2,3 khu khuôn viên 3-2, P Ngô Quyền, TP Bắc Giang

II. Kiểm tra chuyên ngành tháng 04 - 05/2015

Loại hình: Sản xuất nước uống đóng chai, đá ăn liền, dụng cụ bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý điều kiện ATTP.

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Trường Lộc	Thôn Sau, Cụm CN Dĩnh Kế, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
2	Công ty TNHH Rượu, Nước giải khát HABA	Số 3, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang
3	Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Giang	Trụ Sở: 386 Đường Xương Giang, TP Bắc Giang
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm và nước giải khát Hà Nội	243, Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang
5	Công ty TNHH sản xuất thương mại Dịch vụ Tiến Thành	Cụm CN Dĩnh Kế, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
6	Công ty TNHH Trọng Tín	Số 6, ngõ 67, Khu phố 5, P. Thọ Xương, TP Bắc Giang
7	Công ty TNHH một thành viên Vạn Lợi	Số nhà 31, Tiền Giang 2, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang
8	Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi AMSTERDAM - Chi nhánh công cổ phần CBNSTP Bắc Giang.	Thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang
9	Công ty TNHH Tân Giang	xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang
10	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Quỳnh	Lô A5, cụm CN Xương Giang II, TP Bắc Giang
11	Công ty TNHH Thương mại Ngọc Sơn	Đồi Cốc, Dĩnh Trì, TP Bắc Giang.
12	Công ty TNHH Một thành viên Hùng Đạt	Thôn Song Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang
13	Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại Tân Hoàng Phúc	Xóm Nguộn, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang
14	Công ty cổ phần Nông sản Đại An	Thôn Nọm, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang
15	Công ty TNHH Thanh Quyển	Tân Dân, Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa
16	Công ty TNHH Một thành viên Anh	Trung Phú, xã Danh Thắng, Hiệp Hòa

	Minh	
17	Công ty TNHH một thành viên BAHACO	Trung Hòa, Mai Trung, huyện Hiệp Hòa
18	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Vy	Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa
19	Công ty TNHH một thành viên Triệu Tính	Thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, Hiệp Hòa
20	Công ty TNHH một thành viên Hoài Tuyên	Thôn Ngọc Thành 2, Ngọc Sơn, Hiệp Hòa
21	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng	Xóm 7, Tăng Tiến, huyện Việt Yên
22	Công ty TNHH một thành viên Thẩm Lan	Xóm 7, Tăng Tiến, huyện Việt Yên
23	Công ty TNHH Thủy Nguyên	SN 28, Ngã Tư Đình Trám, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên
24	Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ Song Tùng	Vân Cốc, Vân Trung, huyện Việt Yên
25	Công ty cổ phần BAGICO	Khu 2, TT Bích Động, huyện Việt Yên
26	Công ty TNHH Duy Kiên	xóm 1, xã Vân Trung, huyện Việt Yên
27	Chi nhánh Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Tài Phát tại Bắc Giang	Thôn Trung, Nghĩa Trung, huyện Việt Yên
28	Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại và tổng hợp Mạnh Phát	Thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên
29	Công ty TNHH một thành viên Phương Anh Phát	Thượng Lát, Tiên Sơn, huyện Việt Yên
30	Cty TNHH Ngọc Sương	Thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên.
31	Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Long Hoàng	Thôn Dĩnh Lục 2, Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang
32	Công ty cổ phần xây dựng 179	Văn phòng Cty Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang - SX tại: Phố Mới, Hương Lạc, huyện Lạng Giang
33	Công ty TNHH Ngọc Khánh	Thôn Thanh Lương, Quang Thịnh, huyện Lạng Giang.
34	Công ty TNHH nước uống tinh khiết An phú	Thôn Chùa, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam

35	Công ty TNHH Minh Khánh	Thôn Yên Bắc, Đông Phú, huyện Lục Nam
36	Chi nhánh Công ty TNHH điện máy Tia Sáng tại Bắc Giang	Thôn ĐĐông Lều, xã Bồ Hạ, huyện Yên Thế
37	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Yên Thế	xã Phồn Xương, huyện Yên Thế
38	Công ty TNHH KT Xanh Nhất Lan	Đội 2, xóm Chính Lan, xã Lan Giới, huyện Tân Yên
39	Công ty TNHH Phương Ngọc Linh	Cầu Xi, Ngọc Châu, huyện Tân Yên
40	Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hà Thủy Tiên tại Bắc Giang	Thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên
41	Công ty TNHH một thành viên Bắc Sơn	Thôn Tân Lập 1, Ngọc Thiện, huyện Tân Yên
42	Hợp tác xã sản xuất-kinh doanh tổng hợp Trung Thành	Cụm công nghiệp dịch vụ tập trung huyện Tân Yên, TT Cao Thượng, huyện Tân Yên
43	Công ty TNHH Thượng Xuân	Thôn Hà, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn
44	Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và thương mại Bảo An	thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn
45	Công ty TNHH một thành viên du lịch Bình Dương	Phố Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn
46	Công ty TNHH một thành viên Hồng Anh	SN 76, khu 3, TT An Châu, huyện Sơn Động
47	Công ty cổ phần lương thực Hà Bắc - Chi nhánh Yên Dũng	TT Neo, huyện Yên Dũng.
48	Công ty TNHH một thành viên nước uống tinh khiết Tùng Dương	Thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng.
49	Công ty cổ phần Vạn Xuân 27-7	Dốc Bụt, Tiểu khu 6, TT Neo, huyện Yên Dũng
50	Công ty TNHH Khương Duy	Thôn Quyết Tiến, Tiền Phong, huyện Yên Dũng
51	Công ty TNHH Đầu tư thương mại sản xuất An Sinh	Lô số 10, khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
52	Công ty TNHH An Quang Hưng	Lô số 1, Cụm CN Thọ Xương, P. Thọ Xương, TP Bắc Giang

III. Kiểm tra chuyên ngành về ATTP tháng 06 - 07/2015

Loại hình: Kinh doanh dịch vụ ăn uống/bếp ăn tập thể thuộc các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ
I	Khu Công nghiệp Đình Trám	
1	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Quỳnh An	Lô B6, Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
2	Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam	Lô A 1,2 Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
3	Cty TNHH vật tư ngành nước Phú Thịnh	Lô C 5,6 Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
4	Công ty TNHH FineLand Apparell Việt Nam	Lô C 4,5, Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
5	Công ty TNHH Sung Woo Vina	Lô B10, B12, Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
6	Công ty TNHH VPE VN	Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
7	Công ty TNHH Bets Manufacturing Technology	Lô D8, Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
8	Công ty TNHH VINA BIRZ Việt Nam	Lô C2, C3 Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên.
9	Công ty TNHH điện tử TESUNG	Lô C2, Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
10	Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam	KLô D2,D3, Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
11	Công ty TNHH Asian Link VN	C4, C5, Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
12	Công ty TNHH Dawon vina	Lô D6, Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
13	Cty TNHH Vina nano Heigtech	Lô B9,B11, Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên
14	Công ty TNHH YuongJin Vina	Lô B7, B8, Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
15	Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngự Thiện	Lô D6, Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
16	Chi nhánh tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - Nhà máy ô tô Đông Vàng I	Khu Công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên

17	Cty TNHH Fuhong Precicon Component	Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên
II Khu CN Quang Châu		
18	Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Bắc Giang)	Lô C1, Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.
19	CN Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang xưởng đóng gói	Lô , Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên
20	Công ty TNHH Crytat Martin VN	Lô R1, Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên
21	Công ty TNHH Nichirin Việt Nam	Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên
III Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng		
22	Nhà máy Giấy Xương Giang - Công ty CP XNK Bắc Giang	Lô 11, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang
23	Công ty TNHH Hansol Vina	Thuê xưởng Công ty CP cơ khí Đỗ Kha, Lô 13, Cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng
24	Công ty TNHH Haem Vina	Lô B4, Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang
25	Công ty TNHH Abrasives VN	Lô B5, B6, Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang
26	Công ty TNHH Shin Sung Vina	Lô B1, Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang
27	Công ty TNHH Italisa Việt Nam	Lô B5, B6, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang

Cơ sở thanh tra DS-KHHGD (<i>Kèm theo KH số 109/KH-SYT ngày 16/12/2014</i>)	
1	Phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình của Bác sỹ Lương Thị Hồng Thôn Thượng 2, xã An Châu, huyện Sơn Động
2	Khoa Sức khỏe sinh sản - Trung tâm Y tế huyện Sơn Động Xã An Châu, huyện Sơn Động
3	Khoa Sản - Bệnh viện huyện Việt Yên Thị trấn Bích Động huyện Việt Yên
4	Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh của Bác sỹ Tổng Quang Lục Thị trấn Nénh - huyện Việt Yên

* Danh mục này có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện hoặc theo chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở Y tế trong QĐ thanh tra theo kế hoạch./.